



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับยกย่อง เชิดชูคนดี มีคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูคนดี มีคุณธรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวนทั้งหมด ๘๓ ราย ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกคนดี มีคุณธรรมฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการ กลั่นกรองผลการคัดเลือกได้กลั่นกรองเรียบร้อยแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความตั้งใจปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ บุคลากรในองค์กร และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเกิดความภาคภูมิใจกับ บุคลากรผู้นั้น ให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อประชาชน เกิดความรัก ความสามัคคี ท่วมเท เสียสละในการปฏิบัติงาน จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดี มีคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(นายศักดิ์ดา พุทธเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณบดี มีคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับโครงการยกย่อง
เชิดชูคนดี มีคุณธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายศักดิ์ดา พุทเพราะ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
๒	นายชาลี ผิวทรง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
๓	นายทองแดง ไหวพริบ	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
๔	นายต๋น ด้วงเป้า	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
๕	นางรุ่งฤดี ปัสสาแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
๖	นายอนุชา คงเพชร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
๗	นายศักดิ์ดา ประเทศเสนา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
๘	นางนภสร อินลา	หัวหน้าสำนักปลัด
๙	นายบัณฑิต นิลกำเนิด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๐	นางสาวพัชรญา โปธิเสน	นักทรัพยากรบุคคล
๑๑	สิปโทมารุต ธรรมกุล	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๒	พันจ่าเอกศิวินท์ แก้ววันนา	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๓	นางสาวปราธิชาติ รีรัตน์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๔	นางกฤษณา สีตายา	นักวิชาการพัสดุ
๑๕	นางนพเก้า ศรีสุพัฒน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๖	นายนครินทร์ บุญชิต	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๗	นายวิทมล แฝ้วสูงเนิน	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
๑๘	นางไพลิน ศรีษะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๙	นางปราธิชาติ ลีเอาะ	ครู
๒๐	นางทัศนีย์ แผงศรีสาร	ครู
๒๑	นางสาววนิดา สมอ่อน	ครู
๒๒	นายประวิช ใจกล้า	พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
๒๓	นางสาววาสนา แก้วชิน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๔	นางสาวรัตนา ใจหาญ	คนงานทั่วไป